



บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตามประกาศเจตนารมณ์
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้องเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใดจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และเพื่อสร้างวัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต มุ่งสู่องค์กรโปร่งใส และปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใดจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อ
๓. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหน้าที่แจ้งให้กับบุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ลงนามร่วมกัน วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

(รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินตะวงศา)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป

(อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินวิโรตม์ เนติศักดิ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน

(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ กำทอง)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิyata เหล่มตระกูล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีนา ดำรงวัฒนกุล)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(อาจารย์ ดร.นุสรรา แสงอร่าม)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

(อาจารย์ปัทมรัตน์ เร่งเร็ว)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี